
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  พ.ศ. ๒๕67 

วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕67  เวลา  ๑0.0๐ น.   
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 ฝ่ายการประชุม 

สำนักงานเลขานกุารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 โทร  ๐๒-๙๗๕๘๙๔๐-๘ ต่อ ๔๐๓ 

 



สารบัญ 

                    หน้า 

 

๑.  รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม        ๑ - 4 

๒.  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  5 - 48 

3.  บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑- 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  พ.ศ. ๒๕67 

วันท่ี 14 สิงหาคม ๒๕67  เวลา ๑0.0๐ น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

13. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

14. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

15. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

16. นายศุภชัย  เรอืงศร ี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

17. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

18. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

19. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

20. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

21. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

22. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
23. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

24. นายสมศักดิ์   เกียรติพัฒนาชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
25. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

26. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 
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27. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

28. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

29. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

30. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

31. นายพิชัย   ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 

32. นายสุรยิา   ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

33. นายสมบัติ  วงศ์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

2. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

3. นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

6. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

7. นายธีรพงศ์ ผาบไชย  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

9. นางสาววชิราภรณ์ ยมสังข์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน)  
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
10. นางบุณฑริกา เดชอุ่ม  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาราชการแทน 

    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นายจรัสพงษ์ สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

13. นายทรรศนะ ธูปบูชา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) 
     ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14. นางสาวกัลยา พรหมเมศร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นายอนุสิทธิ์ ศรอีนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 

16. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าง้ิว 

17. นายวัชระ บัญชาวมิลเชษฐ นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  

18. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

19. นางสาวอวิลักษณ์ คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

20. นางศันสนยี์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

21. นางสาวกิติมา มีพลอย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

22. นายพฤฒ  พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

23. นางสาวพนารัตน์  บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

24. นางสาวศิรินทรา สุขสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

25. นายจาร ีภาคาเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 



-4- 

 

26. นางสาววรวีร์ พสิิฐธนกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

27. นายปสุต สุขผ่อง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

28. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

29. นางสาวสุภาภรณ์ ไชโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

30. นางสาวอลิษา  โต๊ะเอียด   นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

31. นางสาวสุนิสา เทศวิเชียร  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

32.นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

33. นางธนพร ชนะดี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

34. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

37. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

38. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

40. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

41. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

42. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

43. นางสาวรชติา เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

44. นายพลวัฒน์ จันทร์มา  พนักงานขับรถยนต์ 
45. นายธวัชชัย เขียวนลิ  พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้เข้าประชุม (สื่อมวลชนและประชาชน) 
1. นางสาวจีระพร วงศ์สมบูรณ์ศรี ผู้ติดตาม สจ. 
2. นายธีนัท อุ้มญาติ   ผู้สื่อข่าว 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 
 

เริ่มประชุมเวลา     10.00 น. 
เลขานุการสภา อบจ. - เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. ๒๕62 และ  
ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  

    จงึจะได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
   สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ต่อไป 

-  ในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชา 

   พระรัตนตรัย และทำหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ปทุมธาน ีทั้ง ๒ ท่าน ขึน้ประจำที่ครับ 

   - เชญิเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ปทุมธานี 
เลขานุการสภา อบจ.  - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี               
พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้มีมติกำหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 
45 วัน นั้นฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใต้บังคับ 
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนด 45 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป  

   จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
                              ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕67    

                       นายชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ 

                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
    -  และในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการ 

       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
       ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ครับ   
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ประธานสภา อบจ.  - เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร 
     ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
     หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยสภาองค์การ 

     บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มี เรื่องอันจำเป็นที่จะต้องพิจารณา 

     ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และ เรื่องอื่น ๆ  
     ที่ท่านสมาชิกเห็นว่าเป็นประโยชน์ และจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น  
     เพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนนำไปพัฒนาองค์การ 

     บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานขีองเราให้เจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

กระผมจึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ขึ้นในวันนี้ ขณะนี้ที่ประชุม 

มีท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติเข้านั่งที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

 บัดนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติมาประชุมครบองค์ประชุม
จำนวน 30 คน กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลย นะครับ  
  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  วันนีม้ีสมาชิกสภา ลาการประชุม 2 ท่าน คอื 

1. นางสาวเกวลิน  หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 5 
อำเภอธัญบุรี 
2. นายสวง สีเขียว  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสามโคก 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี  
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕67 

              - สมยัสามัญ สมยัแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันท่ี   
     27 มีนาคม ๒๕67 

ประธานสภา อบจ.   - ตามที่ได้มกีารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
      สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  
    ๒๕67 และสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕67  
    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕67 ไปแล้ว นั้น   
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ประธานสภา อบจ.  - บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำ
รายงานการประชุมสภาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่                                       
9 เมษายน 2567 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จึงได้นำเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เพื่อพิจารณาให้การรับรอง
ต่อไป และทางสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาดังกล่าวให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ 
เป็นการล่วงหน้าแล้ว  
- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรือแก้ไขหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร  
ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่มีแก้ไขนะครับ    

 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เป็นทีละฉบับ นะครับ 

 - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 30 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 
เมื่อวันที่ 14 มนีาคม ๒๕67 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 27 เสียง 
๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 
เมื่อวันที่ 14 มนีาคม ๒๕67 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 0 เสียง 
     - สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภา 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
     พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ๒๕67 

     - รับรองด้วยมตเิสียง 27 เสียง 
- ไม่รับรองดว้ยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 3 คน 

     - ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

      จังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕67  
     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕67    

- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรอืแก้ไขหน้าไหน บรรทัด 

 ที่เท่าไร ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ    
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ประธานสภา อบจ.    - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เลยนะครับ 

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที ่2) ประจำปี  
     พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕67 

      ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 27 เสียง 

      ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภา   
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมยัแรก (ครั้งที่ 2)  
     ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕67 

     ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 0 เสียง 
-  สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ๒๕67 

- รับรองด้วยมตเิสียง 27 เสียง 
- ไม่รับรองดว้ยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 3 คน 

     -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

           - เมือ่วันที ่8 พฤษภาคม ๒๕67 

           - เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕67 และวันที่ 9 สิงหาคม 2567 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ นายสมร แตงอ่อน เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 

      ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานครับ 

นายสมร แตงอ่อน - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมสมร แตงอ่อน   
  เขต 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว มอบให ้นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ 

แทนครับ   
ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านทนงศักดิ์ครับ 

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีที่เคารพ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน    
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  ตามที่คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วย 

๑. นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานกรรมการ 

๒. นายวิรัช แดงกลาง  กรรมการ 

๓. นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ กรรมการ 

๔. นายสุริยา ธรรมธารา  กรรมการ 

๕. นายสมร แตงอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 

ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น 

 คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงานโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - 
พ.ศ.๒๕67 โดยการสุ่มตรวจติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ เพื่อให้
ทราบถึงปัญหา และข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน
ของประชาชนและติดตามผลการดำเนินการโครงการ จำนวน ๕ โครงการ 
ดังนี้ 
 ๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง
โต๊ะเซ็นต์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
จากการออกตรวจพบว่า ไหล่ทางทรุดตัวสองช่วง 
 ๒.โครงการซ่อมแชมถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลอง    
ตับผักชี หมู่ที่ 12 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
จากการออกตรวจพบว่า การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริเวอร์ไซต์             
หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อเลียบคลองโต๊ะเซ็นต์ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี จากการออกตรจพบว่าการก่อสร้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระแหงใต้ 
หมู่ที่ ๗ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จากการ
ออกตรวจพบว่า ผูร้ับจ้างกำลังดำเนนิการปรับปรุงพื้นทางเดิม 

 ๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น 
สายบ้านระแหงใต้ - บ้านคลองระแหงใต้ หมู่ที่ ๑๐ (ปท.ถ. 1-๐๐1๒) 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ีจากการออกตรวจพบว่า    
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 
จาก ก ารต อ ก เส า เข็ ม มี ก ารสั่ น ส ะ เทื อ น บ ริ เวณ ก ารก่ อ ส ร้ า ง 
คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงได้แจ้ง
ประสานช่างผูค้วบคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สั่งให้
ผู้รับจ้างแก้ไขโดยการรื้อผิวดินให้ถึงระดับที่ตอกเสาเข็ม โดยไม่ต้อง             
ทำการส่งหัวเสาเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน 

 จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบโดยทั่วกันและให้
ดำเนนิการแก้ไขปรับปรุง ต่อไป 

 เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                    
ที่ เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                   
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
  ตามที่คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วย  
  1. นายชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ ประธานกรรมการ           
      2. นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ กรรมการ 

  3. นายวิรัช แดงกลาง  กรรมการ 

  4. นายชนภัทร นันทกาวงศ์ กรรมการ 

  5. นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ กรรมการ 

  6. นายสุริยา ธรรมธารา กรรมการ 

  7. นายสมร  แตงอ่อน  กรรมการและเลขานุการ     
ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี                
เพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 และวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และได้เชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่วมกับคณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผล
การตรวจติดตามงบประมาณ ดังนี้ 
    วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ได้ประชุมตรวจติดตามงานโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 และ 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ โครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี ้
  1. การตรวจติดตามงานโครงการ 

       อำเภอเมอืงปทุมธานี 

 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่  2 ซอยสุวิมล ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และครบกำหนดตามสัญญา
จ้างแล้ว การก่อสร้างล่าช้าทำให้ประชาชนเดือดร้อน  คณะกรรมการฯ 
ได้ออกตรวจติดตามงานโครงการดังกล่าว พบว่า การก่อสร้างผิวทาง
จราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง บริเวณการก่อสร้างมีกองดิน                  
กีดขวางทางจราจรก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา ประชาชนที่ใช้
เส้นทางในพืน้ที่ได้รับความเดือดร้อน จงึใหช่้างผูค้วบคุมงานขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สั่งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 
และดำเนนิการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  1.2 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนปทุมธานี  บางขะแยง               
คลองบางหลวงถึงคลองวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี  ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง 
  1.3 โครงการขยายสะพานข้ามคลองบางหลวง เช่ือมระหว่างตำบล
บางปรอก, ตำบลบ้านฉาง ,ตำบลบางหลวง,ตำบลบางเดื่อ,ตำบลบางขะแยง 
เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ได้มีการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 แล้ว ไม่มีผู้มายื่นประมูล และให้กองช่าง
ดำเนนิการตามระเบียบต่อไป 

 1.4 โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ตำบลบางขะแยง และ                
ศูนย์การแพทย์ตำบลบ้านฉาง อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ขอให้กองช่าง
เร่งรัดจัดทำราคากลาง 
 อำเภอสามโคก 

 การรื้อถอนถังเก็บน้ำประปาบาดาล หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธาน ี อยู่ระหว่างให้กองช่างตรวจสอบ 

        อำเภอลาดหลุมแก้ว 

1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระแหงใต้ หมู่ที่ 7 ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ดำเนินการแล้วเสร็จ   
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ แต่ไหล่ทางไม่เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี จะออกตรวจติดตามต่อไป  

 1.2 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสาย
บ้านระแหงใต้ – บ้านคลองระแหงใต้  หมู่ที่  10 (ปท.ถ. 1-0012) 

อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี   ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่มี                 
การฝังท่อ และไหล่ทางไม่ เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจติดตามผล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะออกตรวจติดตามต่อไป  

         1.3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง
ชลประทาน พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี  อยู่ระหว่างขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ 
  1.4 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองถ้ำ
ตะบันหมู่ที่ 10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี    
ได้จัดทำแบบแปลน และราคากลาง และ อยู่ระหว่างขออนุญาตจาก 
กรมเจ้าท่า 

        อำเภอลำลูกกา 

 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพวงส้ม
เช่ือมต่อ ถนนรินทร์ทอง หมู่ 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง ได้มีการทำประชาคมให้ประชาชน 
ในพืน้ที่ทราบ และดำเนินการเรยีบร้อย 

1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองคันแอล หมู่ที่ 2 – 9 ตำบลลำลูกกา 
อำเภอลำลู กกา จั งห วัดป ทุ มธานี  อยู่ ระหว่ างขออนุญ าตจาก                                  
กรมชลประทาน เมื่อกรมชลประทานอนุญาตแล้ว ต้องขออนุญาต               
กรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุ อีกครั้ง 
 1.3 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหนึ่ง 
ตรงกับโรงเรียนวัดลาดสนุ่น เช่ือมต่อระหว่างเขตเทศบาล เมืองคูคต และ
เขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว หมู่ที่ 7 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
ดำเนนิการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 

 1.4 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านลำสวนแก้ว  
(ปท.ถ 1-0024๗ ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี                           
ทำสัญญาจา้งแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้าง 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  1.5 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่
สาธารณะ หมู่ที่  3  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี                       
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และขอแก้ไขแบบจากเข็มตอกเป็นเข็มเจาะ  

 1.6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตอำเภอลำลูกกา ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    ไฟฟ้าดับบางจุด ให้กองช่าง
ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

 อำเภอธัญบุรี 
 1.1 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  และ
ซ่อมแซมถนนเลียบคลองซอยที่ 5 (ฝั่งทิศเหนือ) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี 
จั งหวัดปทุ มธานี  คลองซอยที่  5   อยู่ ระหว่างขออนุญ าตจาก                       
กรมชลประทาน 

 1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
เกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณภายในพื้นที่ประตูน้ำ
จุฬาลงกรณ์  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี            
อยู่ระหว่าง ขออนุญาตจากกรมชลประทาน 

 1.3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตอำเภอธัญบุรี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   ไฟฟ้าดับบางจุด  ให้กองช่างดำเนินการแก้ไข
โดยเร็ว 

 อำเภอคลองหลวง 

 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหกฝั่ง
ตะวันออก 118 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี  แจง้ใหช่้างไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ซอยคลองหกตะวันออก 90/1 (ซอยนางทม) หมู่ที่ 8 
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอให้กองช่างเร่งรัดทำ
แบบแปลนใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว 

 1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ซอยจำรัส หมู่ที่ 11 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ขอใหก้องช่างเร่งรัดทำแบบแปลนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  1.4  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 15 – 
หมูที่  16 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขอให้                
กองช่างเร่งรัดทำแบบแปลนใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว 

 1.5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เลียบคลองส่งน้ำที่  8 ซ้าย                       
หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    
ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ ไฟไม่ติดเป็นบางจุด ขอให้กรรมการลงตรวจ
ติดตาม และขอให้แจ้งผูร้ับจ้างเข้าไปแก้ไข 

 1.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองระบายน้ำที่ 3 หมู่ที่ 4 - 
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  อยู่ระหว่างการ
ออกแบบ และประมาณราคาใหม่ เนื่องจากแบบเดิมใช้ตามรูปแบบเขื่อนของ 
อบต.คลองสาม ซึ่งโครงสร้างเขื่อนเดิมได้พังลง  ต้องออกแบบและประมาณ
การใหม่  จึงให้ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                    
ตามระยะทางภายในวงเงนิงบประมาณที่ตัง้ไว้  
 1.7  โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์อำเภอคลองหลวง                           
ซึ่งชมรมกำนันผูใ้หญ่บ้าน คัดค้านการก่อสร้าง อำเภอคลองหลวงทำหนังสือ 

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจากจังหวัด
ปทุมธานี และแจง้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อน และประชุมหารอืเรื่องการหา
พืน้ที่เหมาะสมต่อไป   

 อำเภอหนองเสือ 

 ติดตามโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอให้เร่งดำเนินการ
จัดทำราคากลางให้แลว้เสร็จโดยเร็ว 

 จากการติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 และโครงการใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
คณะกรรมการฯ จึงให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำแบบแปลนและประมาณ
การราคากลาง , การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง, และเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
เข้าดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานโครงการดังกล่าวข้างต้น สำหรับ
โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมเจ้าท่ากรมชลประทาน หรือ
กรมธนารักษ์  ขอให้เร่งรัดติดตามผลการขออนุญาตจากหน่วยงาน
ดังกล่าวด้วย 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  2. การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕67 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขณะนีม้ีงบประมาณรายรับเพิ่มสูงกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้  302,225,097.11 บาท  คณะกรรมการฯ จึงมี
ความเห็น ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ พิจารณาจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 เพื่อมิให้
งบประมาณต้องตกเป็นเงนิสะสม และนำงบประมาณมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และขอให้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ตามกำหนดระยะเวลา
ตามระเบียบ 

 3. การเตรยีมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย   
 คณะกรรมการฯ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ปี 2567 

ในด้านงบประมาณ เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

 วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ได้ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2567 และ
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี ้
    1. การตรวจติดตามงานโครงการ 

 อำเภอเมอืงปทุมธานี 

 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่  2 ซอยสุวิมล ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี จากการติดตามพบว่า  ได้ดำเนินการเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แต่ผิวถนนยังไม่ได้คุณภาพ และทางเช่ือมยังไม่เรียบร้อย จึงให้ช่างสั่งให้ผู้รับจ้าง
เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  
 1.2 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนปทุมธาน ีบางขะแยง คลอง
บางหลวงถึงคลองวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธาน ีจังหวัด
ปทุมธานี จากการติดตามพบว่า อยู่ระหว่างจัดทำแบบแปลน  
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ   อำเภอสามโคก 

 การรื้อถอนถังเก็บน้ำประปาบาดาล หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี จากการติดตามพบว่า กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน ได้ดำเนินการส่งหนังสือติดตามไปยังกองช่างอยู่ระหว่างให้          
กองช่างตรวจสอบ และแจ้งกลับกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

        1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระแหงใต้ 
หมู่ ที่  7 ตำบลระแหง อำเภอล าด หลุ มแก้ ว  จั งห วัด ป ทุ มธ านี                           
คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจติดตามงานโครงการดังกล่าว ครั้งที่ 2 
พบว่า ไหล่ทางชำรุดตลอดสาย ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง จึงให้ช่างผู้
ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สั่งให้ผู้รับจ้างเร่ง
ดำเนนิการปรับแต่งไหล่ทางให้เรยีบร้อย  
        1.2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจติดตามงานโครงการดังกล่าว ครั้งที่ 2 
พบว่า ดำเนนิการเรียบร้อย             
 1.3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น
สายบ้าน ระแหงใต้ – บ้านคลองระแหงใต้ หมู่ที่ 10 (ปท.ถ. 1-0012) 

อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจ
ติดตามงานโครงการดังกล่าว ครั้งที่ 2 พบว่า ไหล่ทางชำรุดยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุง จึงให้ช่างผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
สั่งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับแต่งไหล่ทางให้เรยีบร้อย  

                  1.4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองโต๊ะเซ็นต์ หมู่ที่  1 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจติดตามงานโครงการดังกล่าว 
ครั้งที่ 2 พบว่า ไหล่ทางชำรุดตลอดสาย ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง                                
จึงใหช่้างผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สั่งให้ผูร้ับ
จา้งเร่งดำเนินการปรับแต่งไหล่ทางให้เรยีบร้อย  

        1.5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองเจ้าเมอืง 
(บริเวณบ้านนายช้ัน) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจติดตามงานโครงการ
ดังกล่าว พบว่า อยู่ระหว่างดำเนนิการก่อสร้าง 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ        อำเภอลำลูกกา 

 โค รงก ารติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ าส่ อ งส ว่ าง  ใน เขต อ ำเภอ ล ำลู ก ก า                   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   ไฟฟ้าดับบางจุด จากการ
ติดตามพบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 

 อำเภอธัญบุรี      
 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตอำเภอธัญบุรี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ไฟฟ้าดับบางจุด จากการติดตามพบว่า                
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 

 อำเภอคลองหลวง 

 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหก              
ฝั่งตะวันออก 118 หมู่ที่  13 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี ไฟฟ้าดับบางจุด จากการติดตามพบว่า อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไข  
 1.2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เลียบคลองส่งน้ำที่  8 ซ้าย                    
หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ไฟฟ้าดับ
บางจุด จากการติดตามพบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข     

 2. การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากการติดตามพบว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีหนังสือ ที่ ปท 51003/4939  
ลงวันที่  2 สิงหาคม 2567 เรื่องรายงานการเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567             
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทราบ และยังไม่ได้กำหนด
กรอบระยะเวลาในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่สอง ประจำปี 2567 วันที่ 14 สิงหาคม 2567 และในส่วนของ
การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕67 
ยังไม่ได้มกีารดำเนินการ  
 3. ติดตามงานโครงการกันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเพื่อน้อมรำลึกถึง  
พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณภายในพืน้ที่ประตูน้ำ 

จุฬาลงกรณ์  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี                                  
อยู่ระหว่างขออนุญาตจากกรมชลประทาน 

 1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลอง      
แอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ 
อยู่ระหว่างขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ 
 1.3 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ชะลอการก่อสร้างเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานใีหม่ 
 1.4 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแบบให้ระบบท่อระบายน้ำสอดคล้องกับอาคารใหม่ 
 1.5 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมระบบผลิต
กระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานลม บริ เวณ ริม  2  ฝั่ งแม่น้ำเจ้าพระยา                    
ช่วงอำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี                       
อยู่ระหว่างเลือกรูปแบบและขนาดของโคมไฟ 

 1.6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สะพานปทุมธานี 1 อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กรมทางหลวงยังไม่อนุญาตเนื่องจากดวงไฟ 
ยังไม่ได้มาตรฐานตามระเบียบของกรมทางหลวง 

 1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจังหวัดปทุมธานี 
ช่วงที่ 1 แยกปทุมวิไล ถึงแยกบางคูวัด ,ช่วงที่ 2 ถนนปทุมธานี ถึง               
สายแยกไทดอยส์ ,ช่วงที่  3 สะพานปทุมธานี  ถึง สายแยกไทดอยส์          
กรมทางหลวงไม่อนุญาตเนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ 
กรมทางหลวง 
 1.8 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางนา 
พร้อมทางเช่ือมคอสะพาน ตำบลบางบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี ติดปัญหาเรื่อง ไฟฟ้า และประปา ไม่สามารถเข้า
ดำเนนิการพรอ้มกันได้     
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  1.9 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชาวเหนือ 
พร้อมทางเช่ือมคอสะพาน ตำบลกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ติดปัญหาเรื่อง ไฟฟ้า และประปา ไม่สามารถเข้าดำเนินการ
พร้อมกันได้ 
 1.10 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองใหญ่
พร้อมทางเช่ือมคอสะพาน ตำบลบ้านกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี  ติดปัญหาเรื่อง ไฟฟ้า และประปา และไม่สามารถเข้า
ดำเนนิการพรอ้มกันได้ 
  จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567 และโครงการ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบโดยทั่วกัน และ 

ให้ดำเนินการ ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   - รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
      ของคณะกรรมการตรวจตดิตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ เชญิ สจ.สุเทพครับ  

นายสุเทพ สมใจ              - เรียนท่านประธาน ผมนายสุเทพ สมใจ เขต 2 อำเภอเมือง ขอถาม
ถนนเส้นหมู่ที่ 2 ซอยสุวิมลตำบลบางหลวงนะครับ ตอนนี้ทางกองช่าง
เราประสานกับผู้รับเหมาแก้ไขแล้วแต่ยังไงเพราะเส้นนั้น 1. ผมดูแล้ว  
ทำแล้วมันอาจจะไม่ได้คุณภาพตามหลักงานก่อสร้างเพราะหนึ่งเราเจอ
ปัญหาฝนตกทุกวันนะครับ 2. ที่ผมเข้าไปดูบริษัทผูร้ับเหมาไม่พร้อม คนงาน
ไม่พร้อม เครื่องมือไม่พร้อม ถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่ชาวบ้าน ประชาชนที่อยู่                    
ในละแวกนั้นตำหนิมามากที่สุด ตั้งแต่ผมเป็น สจ.มา ฝากทางกองช่าง              
ช่วยลงไปดูแลด้วยครับ      

ประธานสภา อบจ. - เส้นแหลมทองใช่ไหมครับ ทางกรรมการได้ออกไปตรวจติดตาม 
รายงานว่าค่อนข้างไม่เรียบร้อย ก็ฝากกองช่างให้ไปประสานผู้รับจ้างให้
แก้ไขใหอ้ยู่ในความเรยีบร้อยให้เป็นไปตามแบบ  

นายสุเทพ สมใจ              - ใช่ครับแล้วก็ต้องไวด้วย ตอนนี้เกินเวลามาครึ่งเดือนกว่าแลว้ครับ  
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ประธานสภา อบจ. - เทเสร็จหรอืยังครับ 

นายสุเทพ สมใจ              - เสร็จแล้วครับ แต่ตอนนี้เขากะเทาะหน้าใหม่ ตรงไหนที่คุณภาพไม่ได้
ทางบริษัทกำลังแก้ไขอยู่ครับ  

ประธานสภา อบจ. - ท่านสุเทพ สมใจ เขตอำเภอเมือง ฝากทางกองช่างนะครับให้ช่วยดูแล
ประสานกับผู้รับจ้างนะครับในการแก้ไขฝาก ผอ.ธีรพงศ์ ด้วยนะครับ 
ตรงไหนที่ไม่ได้คุณภาพก็ใหด้ำเนินการ เชิญท่านวิรัชครับ 

นายวิรัช แดงกลาง - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ               
ผมวิรัช แดงกลาง เขต 3 อำเภอลำลูกกา เรื่องโครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่นสายบ้านลำสวนแก้วที่กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจพื้นที่
นั้น ซึ่งตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าเส้นทางตรงนี้มันจากไหนถึงไหน ซึ่งมัน
เป็นพื้นที่ของผม เพียงแต่ว่าที่คาดเดากันก็คือจากร้านก๋วยเตี๋ยวจอยมา
หลังตลาดนานาเจริญ แต่โครงการนี้ถนนมันจะสิ้นสุดหน้าเทศบาลไป
จนถึงปั๊มบางจากนะครับ ผมเองก็ยังไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้จะไปถึงนั้น
หรือเปล่า ถ้าได้ข้อมูลยังไงก็แจ้งให้ผมได้ทราบด้วยนะครับ และที่สำคัญ
การเข้าไปก่อสร้าง สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือเรื่องของการจราจรซึ่ง ถ้าเรา
ประชาสัมพันธ์ ช้านะครับ  มีแต่ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับองค์กร
เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ การเข้าพื้นที่ทำงานควรจะประชาสัมพันธ์แจ้ง
ล่วงหน้าสักอาทิตย์หรือ 2 อาทิตย์นะครับเพื่อให้ พี่น้องได้หลีกเลี่ยงการ
ใช้เส้นทางขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ. - ฝากทางกองช่างให้ช่วยประสานผู้รับจ้าง ได้ผู้รับจ้างแล้วใช่ไหมครับ
ท่านวิรัช ให้ประชาสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้าด้วย เพื่อลดปัญหา
การจราจร และปัญหาอื่น ๆ นะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติม
ไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการตรวจติดตาม
ผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมการตรวจตดิตามผล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลง 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผน     
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

ข อ งอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ข้อ 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344                    
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 

  จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              

    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงาน ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5      

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้
องค์การบรหิารส่วนตำบลคลองสาม เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงญัตติครับ  

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โอนไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม บริเวณถนนเลียบ
คลองระบายน้ำที่สาม (ฝั่งตะวันตก) ช่วงหมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองสาม  
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์  อำเภอคคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองสาม เพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซม หากมีการ
ชำรุดเสียหาย รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม    
ที่ ปท ๗๑๗๐๓/๒๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๖ แนบท้ายนี้ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็น
หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้น เปลืองค่าใ ช้จ่ายมาก                     
ให้เจา้หน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้
ดำเนนิการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบ           
ไว้ต่อกันด้วย 

 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ 
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 จึงขอ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี                     
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น                    
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 31 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหโ้อนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 

     ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 

     ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้โอนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 

  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  - ส รุ ป ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ เห็ น ช อ บ ให้ โ อ น ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง 

     ทางสาธารณะ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นผู้ดูแล 

     บำรุงรักษา ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เสนอ   
   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 28 เสียง 
      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
แก้ไข (คร้ังท่ี 1/2567) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลง 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2567) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
พ.ศ.2567 

  จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.    - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    แก้ไข (ครั้งที่ 1/2567) ครั้งนีต้ามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรายงาน 

  ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566   

     - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2567) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้ วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น                         
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 7344                    
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 

 จงึขอแจง้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ               

    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงาน ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง ญัตต ิขอความเห็นชอบโอนไฟฟ้าทางสาธารณะที่ก่อสร้างโดย
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลง ญัตติ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
 



 

-25- 

 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ด้วยเทศบาลตำบลคลองพระอุดม ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โอนโครงการก่อสร้างไฟฟ้าทาง
สาธารณะของถนนสายเลียบคลองเจ้าเมือง หมู่ที่ ๔,๕,๖ เริ่มจากสามแยก
บ้านยายปลา หมู่ที่ ๔ ถึง บริเวณสามแยกบ้านยายหอม หมู่ที่ 6 ตำบล
คลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะได้บริการ
ดูแลปรับปรุงโครงการดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นผลดี 
ต่อโครงการริเริ่มก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
เลียบถนนคลองเจ้าเมือง หมู่ที่ ๔ ,๕,๖ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ             
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๑ ต้น 
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งหมดภาระ
ผูกพันแล้ว และสภาพปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ปกต ิ

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็น
หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้น เปลืองค่าใช้จ่ายมาก                      
ให้เจา้หน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้
ดำเนนิการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗  (๓) แห่ งประมวลรัษฎากร ทั้ งนี้  ให้มีหลักฐาน                   
การส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  
 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ 
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 จึงขอ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี                          
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น                 
ตามระเบียบฯ ต่อไป 
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ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 31 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหโ้อนไฟฟ้าทางสาธารณะที่ก่อสร้าง 

     โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
     ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้โอนไฟฟ้าทางสาธารณะที่ก่อสร้าง 

  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เทศบาลตำบลคลองพระอุดม 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้โอนไฟฟ้าทางสาธารณะที่ก่อสร้าง
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ใหเ้ทศบาลตำบลคลองพระอุดม 
ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เสนอ     

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 28 เสียง 
      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  9 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลง 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่  5)                
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
ข้อ 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 
ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2566 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์  จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              

    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงาน ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2567) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้                       
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2567)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)                
พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่  
6  มถิุนายน พ.ศ.2567 

  จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.    - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    แก้ไข (ครั้งที่ 2/2567) ครั้งนีต้ามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 
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ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรายงาน 

  ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-   

     พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2567) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
เพิ่มเติม (คร้ังท่ี 2/2567) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลง 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 

  จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.    - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) ครั้งนีต้ามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรายงาน 

  ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ       
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  

     พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2567) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 12 

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงครับ 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้ วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                     
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่                       
11 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน พ.ศ.2567 

  จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566  
เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ         

    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงาน ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
แก้ไข (คร้ังท่ี 3/2567) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2567)  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์  หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่  19    
กรกฎาคม พ.ศ.2567 

  จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  
โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.    - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    แก้ไข (ครั้งที่ 3/2567) ครั้งนีต้ามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรายงาน 

  ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ          
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

     พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2567) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 14 

ระเบียบวาระที่ 14  เรื่อง ญัตติขออนุมัติรายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของ 

หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี (เพิ่มเติม)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงญัตติ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ยื่น ความประสงค์ขอรับการประเมิน
ความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ                     
60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                   
ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับการถ่ายโอนฯ ทั้งหมด 24 แห่ง  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่ 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ตามข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง 
ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข วรรคท้าย การใช้จ่ายเงินบำรุง
ตาม (5) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ซึ่งได้มีหน่วยบริการสาธารณสุขแจ้งความ
ประสงค์ขอโอนงบประมาณเงินบำรุง จำนวน 11 แห่ง เพื่อไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ในค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่าย                   
เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2567 วันที่ 10 เมษายน 2567 และได้จัดทำเอกสารสรุปรายการ
ครุภัณ ฑ์  จากแผนเงินบำรุงของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกี ยรติ                          
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 11 แห่ง 
และเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแลว้  
 เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติรายการ
ครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชิน ีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อใหส้ภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานพีิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 31 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด อนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสั งกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
  (เพิ่มเติม)   

ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 28 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัต ิรายการครุภัณฑ์จากแผนเงนิบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม) 
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ประธานสภา อบจ.                 ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุง 

  ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ปทุมธานี (เพิ่มเติม)  

   ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
  นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 28 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  15 

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่อง รายงานการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ไม่ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แถลงครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขอ
รายงานการเสนอร่างข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี             
ไม่ทันภายในวันที่  15 สิงหาคม 2567 ให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานีทราบ เนื่องจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จั งห วั ด ป ทุ ม ธ านี  เมื่ อ วั น ที่  30 มิ ถุ น าย น  2567 อ ยู่ ร ะห ว่ า ง                        
การพิจารณาเพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเห็นควรรวบรวมข้อมูลไว้ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ และ
อนุมัติ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้
การตั้งงบประมาณ มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามนโยบายของ
ผูบ้ริหาร รวมถึงเห็นว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายไม่ทัน จงึสมควร 

รายงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทราบ ตามระเบียบ
ก ระท รวงม ห าด ไท ย  ว่ าด้ วย วิ ธี ก ารงบ ป ระม าณ ขอ งอ งค์ ก ร                  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 24 เพื่อดำเนินการตามระเบียบ 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ
นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 15 
สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ โดยอาจกำหนด
ระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สภาท้องถิ่น
เพื่อให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้กำกับดูแล
ทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถบังคับใช้ได้ทันใน
วันเริ่มปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอรายงานการ
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2568 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567       
มาเพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทราบ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การรายงานการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่ทันภายใน
วันที่  15 สิงหาคม 2567 ครับ เป็นการรายงานเพื่อทราบนะครับ        
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว
หรอืไม่ครับเชญิครับ เชญิท่านสุริยา เชญิครับ 

นายสุริยา ธรรมธารา  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมอยากให้ท่านปลัดฯ ชี้แจงสักนิดหนึ่งว่าที่ทำไม่ทันหรือว่า
ไม่ได้ทำเพราะอะไร เนื่องจากว่าผมมองเห็นว่าเงินเกิดความเสียหายกับ
ประชาชนเป็ นอย่ างยิ่ งนะครับ  เพราะเงินดั งกล่ าวนั้ นต้ องตกเป็ น                          
เงนิสะสม อีกอย่างผมมองว่าช่วงเวลาที่เหลือกับเงนิท่วม  

ประธานสภา อบจ.  - 300 กว่าล้านบาท เดี๋ยวครับท่านสุริยา อันนี้มันเป็นเงินที่เขารายงานประจำปี 
พ.ศ. 2568 ก่อนนะครับ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568  

นายสุริยา ธรรมธารา  - ขอโทษทีนะครับท่านประธานฯ นั้นแหละครับผมเห็นว่าทำไมถึงทำไม่
ทัน อยากใหท้่านปลัดฯ ชีแ้จงให้ฟังดว้ยครับ  

ประธานสภา อบจ. - เชญิท่านปลัดฯ ตอบข้อซักถามครับ  
นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสมาชิก 

  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ผมได้แถลงไปเมื่อสักครู่ นะครับ ด้วยเหตุผลประการ
แรกก็คือนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งเมื่ิอวันที่ 30 มิถุนายน นะครับ ยังไม่ผ่าน
การรับรองจากทาง กกต. นะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย
และแผนงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ไปแล้วนะครับ เพื่อให้
การตั้งงบประมาณนั้น สนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะ 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ นายกฯ ได้เป็นผู้หาเสียงต่อประชาชนแล้ว จะต้องนำนโยบายนั้นมาจัดทำ
งบประมาณ ผมเพียงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่าที่จำเป็นและเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั ้น จึงไม่อาจจะพิจารณาตัดสินใจที ่จะกำหนดนโยบาย
แผนงานต่าง ๆ ได้จึงเป็นหน้าที่ของนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งอย่าง
แท้จริงที่ต้องเป็นผู้กระทำเองนะครับ ผมเพียงทำหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้น
นะครับ แล้วก็ประกอบกับมีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัตินะครับ จาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ของผู ้ที ่ปฏิบ ัติหน้าที ่แทนกรณีที ่ไม่มีผู ้บริหารท้องถิ ่นนะครับ  ตาม
หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท.0804.3/ว7308 ลงวันที่                      
3 ธันวาคม 2563 นะครับ ใจความสรุปว่าปลัด อปท. ต้องปฏิบัติ 
หน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเท่าที่จำเป็น เป็นการช่ัวคราว
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งสรุปได้ว่าปลัด องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นควรจะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
กล่าวคือ ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอการบริการไปก่อนและ             
ไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืประชาชน
หรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนแล้วก็ ไม่สมควรจะ
ดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเกี่ยวกับ                      
การโอนงบประมาณการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจาก               
สภาท้องถิ่นมาแล้วสมควรรอให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น            
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ จึงสรุปได้ว่าต้องรอผู้บริหารท้องถิ่น               
ไปก่อน คือเขาคาดว่าไม่กี่วันแล้วครับ ภายในเดือนสิงหาคมนี้ ทาง กกต. 
ต้องประกาศผลอย่างแน่นอนครับผม จงึเรียนใหท้ี่ประชุมทราบนะครับ  

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ เชญิท่านชนภัทร ครับ  

นายชนภัทร นันทกาวงศ์        - กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมชนภัทร นันทกาวงศ์ จากอำเภอ
ธัญบุรีครับ อันนี้ผมติดใจนิดหนึ่งว่าที่เข้าไม่ทันวันที่ 15 สิงหาคม ทั้งที่ 
บอกว่าเหตุผลเพราะว่ารอผู้บริหารชุดใหม่นะครับ แต่ผู้บริหารชุดใหม่    
กไ็ม่รู้จะมาเมื่อไหร่วันที่ 15 สิงหาคม ก็รออยู่แต่ที่สำคัญคือผู้บริหารชุด
ใหม่มาด้วยนโยบายที่ท่านผูบ้ริหารชุดใหม่ได้หาเสียงไว้เนี่ยกับแผนของ อบจ. 
ที่ต้องใช้เวลาไม่ว่าจะประสานแผนอำเภอ จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ รออยู่ 
นะครับ แล้วแผนทีใ่ช้กับงบประมาณทีม่ันจะต้องเข้าสภาฯ พวกผมรออนุมัต ิ
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์        งบประมาณหรือไม่อนุมัติงบประมาณ ก็ไม่ได้พิจารณาสักที เพราะแผน
รออยู่แล้ว และแผนใหม่ก็ต้องใช้ระยะเวลา ผมคิดว่าผู้บริหารปัจจุบัน
โดยเฉพาะรักษาการนายก ก็ใช้แผนเดิมได้และจำเป็นต้องใช้แผนเดิมอยู่
แม้ว่าผู้บริหารชุดใหม่จะมา ผมเลยติดใจไว้เท่านี้  ยังไงก็เรียนท่าน
ประธานผ่านผู้บริหารที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ครับและที่สำคัญก็คือเราไม่รู้ว่า
ผู้บริหารชุดใหม่จะมาเมื่อไหร่จะมาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้  เพราะฉะนั้น
กราบเรียนท่านประธานไว้เท่านี้ ยังไงแผนมันมีอยู่แล้วอาจจะเป็นหมื่นล้าน 
ก็ไม่รู้นะครับ และที่สำคัญก็คือความเดือดร้อนของประชาชนมันรอไม่ได้
นะครับ โดยเฉพาะสภาพปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสภาพสังคม               
มั น ก ำลั งย่ ำ แ ย่ อ ยู่ ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย น ะค รั บ  เพ ร าะฉ ะนั้ น เงิ น 
1,800,000,000 บ าท  ที่ จ ะ ต้ อ งอ นุ มั ติ เนี่ ย เบื้ อ ง ต้ น น ะ ค รั บ 
งบประมาณของ อบจ.ก็อยากจะให้มันสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยซ้ำไป วันนี้ก็
ติดใจเพียงเท่านีน้ะครับท่านประธาน ยังไงก็ไม่อยากให้ประชาชนเสียหาย
นะครับ รบกวนท่านประธานเป็นธุระให้นะครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ท่านปลัดฯ ก็คงได้ยินแล้วนะครับว่าท่านสมาชิก ซักถามก็คือ
แผนเรามีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยเพียงแต่ถ้า        
ท่านปลัดฯ ตอบว่ารอผู้บริหารชุดใหม่นะครับมาทำตามวิสัยทัศน์ตาม
นโยบายนะครับ ก็กังวลว่าจะไม่ทันกับห้วงเวลาทำงบประมาณใช่ไหมครับ 
เพราะว่างบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 จะต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อน 30 กันยายน 2567 เพราะเป็นสิ้นปีงบประมาณนะครับ      
กเ็ป็นความกังวลทางฝ่ายสมาชิกนะครับท่าน เชญิครับท่านเอกชัยครับ 

นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม  - กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และสมาชิก ท่านปลัดฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี นะครับ ผมก็ขออนุญาต พูดในความเห็นของผมสักเล็กน้อยนะครับ 
ผมว่าในญัตตินี้ จากที่ท่านปลัดฯ เสนอมาแล้ว ผมว่าในดุลยพินิจของ
ท่านปลัดฯ ผมว่าถูกต้องนะครับ เพราะว่าท่านบอกว่ารอผู้บริหารมา
ตัดสินโครงการในงบประมาณปีถัดไป ถามว่างบประมาณปี พ.ศ. 2568 
เป็นงบประมาณซึ่งจัดทำโดยใช้ตัวเงินซึ่งในปีที่แล้วว่าเราจัดตามงบได้
เท่าไหร่ หนึ่งพันกว่าล้านบาท หรอื หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท ปี พ.ศ. 2568 

 เราก็ตั้ง 1,800,000,000 บาท 1,900,000,000 บาท ซึ่งขอนำเรียน
นิดหนึ่ง มันยังไม่มีเงินเข้ามาใน อบจ. การจะใช้เงินปี พ.ศ. 2568 ได้ 
ตามระเบียบ 1 ตุลาคม ใช้ปี พ.ศ. 2568 แต่ความเป็นจรงิที่เราจะใช้กัน 
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นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม  ได้ก็รอเงนิเข้ามาไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ทุกปี ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าไปถึง
ไตรมาส 2 แต่อยากจะนำเรียนมาว่าท่านปลัดฯ อาจจะใช้ดุลพินิจว่ารอ
อีกสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ อาจจะมีการขยับขึ้นมาเพื่อที่ในเดือนหน้า
กันยายน อาจจะพิจารณาอีกทีหนึ่งก็ได้ ในวันนี้ที่ท่านปลัดขอสภาฯ แจ้งว่า
ยังไม่ เสนอภายใน 15 สิงหาคม ผมว่าท่ านปลัดฯ ถูกต้องแล้วครับ                 
ผมขออนุญาตสนับสนุนท่านปลัดฯ ในการเสนอ ญัตตินี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ ขอบคุณ ท่านเอกชัย กลิ่นกุสุม นะครับอภิปรายสนับสนุนใน
ความเห็นของท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับ แล้วจะกำหนดคร่าว ๆ                  
ได้ไหมครับ ว่าประมาณวันที่เท่าไหร่ นะครับ ถึงจะเสนอร่างงบประมาณ
ได้นะครับท่านปลัดฯ ขออนุญาตซักถามนิดหนึ่งนะครับ ผมในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ ขอสอบถามแล้วก็ติดตามงบประมาณนะครับ 
เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนะครับ ก็ขอสอบถามนิดหนึ่งนะครับ
เชญิครับท่านปลัดฯ ครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องกำหนด
ระยะเวลาที่ผมยังไม่ได้กำหนด ก็เป็นเรื่องนโยบายเหมือนกันเพราะว่า
เขามีความพร้อมตอนไหน ท่านนายกฯ ที่จะเข้ามารับตำแหน่งมีความ
พร้อมที่จะเข้ามาจัดสรรงบประมาณเพื่อลงไปตั้งใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ 
มันก็ต้องรอเขา ถ้าเราไปกำหนดเราไปมัดมือชกเขาไว้ก่อน เพราะฉะนั้น
อำนาจในการตัดสินใจต่าง ๆ ควรรอให้เขาเข้ามาดำเนินการต่อสภาฯ 
เองครับผม 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ท่านปลัดฯ ก็คงได้ยินแล้วนะครับว่าท่านสมาชิก ก็คือกำหนดไม่ได้
นะครับว่าประมาณวันที่เท่าไหร่ครับ ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอนนะครับ
ในการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2568 นะครับ งบรายจ่ายประจำปี 
ท ร าบ ว่ า งบ ป ระม าณ รายจ่ ายนะครั บของปี  พ .ศ. 2567 ตั้ งไว้  
1,750,000,000 บาท นั้ น มี งบประมาณเกินมา สามร้อยสองล้านเศษ  ๆ                 
ตามที่  คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณนะครับได้รายงานไว้                       
ในวาระที่ 3 นั้น ก็ยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดทำงบประมาณเช่นเดียวกัน               
ใช่ไหมครับท่านปลัดฯ ครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - ด้วยเหตุผลเดียวกันครับ แต่เป็นงบเพิ่มเติมก็ต้องรอครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ผมก็ทำหน้าที่ติดตามงบประมาณที่เป็นเงินพ่วงนะครับ จาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
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ประธานสภา อบจ.  ในส่วนที่เกินมา 300 กว่าล้านเศษ ก็เป็นการติดตามตามหน้าที่ปฏิบัติ
ของฝ่ายนิตบิัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดปทุมธานี ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนด้วยก็เป็น
ช่วงที่คาบเกี่ยวกับฤดูน้ำหลากอะไรหลาย ๆ อย่าง ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี  พื้ นที่จังหวัดปทุมธานีของเราจึงมีการ              
ซักถามกันเกิดขึ้นนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามใด ๆ เชิญครับ               
เชญิท่านสุเทพ ครับ 

นายสุเทพ  สมใจ  - กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุเทพ สมใจ เขต 2 อ.เมือง 
ผมอยากถามว่าท่านปลัดฯ บอกว่าทำไม่ได้เนี่ยผมสงสัยนะครับเพราะคำ
ว่ารักษาการ ก็คือรักษาการแทนหน้าที่นายกฯ นะครับคำว่ารักษาการ
แทนหน้าที่นายกฯ ตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมถามท่านปลัดฯ  
เพราะผมอยากรู้ว่าคำว่ารักษาการตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยว
สมมุติว่ามันยังมีเหตุการณ์ว่านายกทั้งสองคนยังไม่ได้เป็นนายกภายใน 
60 วัน เราจะทำยังไงกันนะครับในสภาฯ เนื่องจากท่านปลัดฯ รักษาการ
สมมุติว่า 60 วันแล้วเขาตัดสิทธิ์ว่าโดนใบเหลืองใบแดงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
คนไหนผมก็ไม่รู้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่มันก็ต้องไปอีก 60 วัน นะครับ
ท่านปลัดฯ เดี๋ยวท่านปลัดฯ บอกว่าผมตัดสินใจไม่ได้รอนโยบายของ
นายกฯ คนที่จะมา ผมเองพวก สจ.ทุกคนที่ลงไปอยู่ในชุมชนต่าง ๆ หรือ
เขตต่าง ๆ ประชาชนก็เสนอแนะโครงการมาทั้งนั้นนะครับ ผมจะต้องไป
รออะไรนายกฯ เพราะทุกอย่างผมควรเสนอนายกฯ มาอย่างเขตผมเนี่ย
นายกคนเก่าผมเสนอมาชาวบ้านเขาต้องการถนนซอยสุวิมลที่มีปัญหา
อยู่ชาวบ้านอยากได้ไฟฟ้าซอยนี้  ซอยนั้น เนื่องจากไม่มีแสงสว่างมืด
ประชาชนกลัวเกิดอันตราย พวกผมก็เสนอทำโครงการต่าง ๆ ผมเสนอ
ผ่านปลัดฯ ไม่ได้เหรอครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับท่านสุเทพ ครับ ซักถามใช่ไหมครับ ท่านปลัดฯ จะตอบไหมครับ
เชญิครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสุเทพ นะครับ เพราะข้อกฎหมาย
มันเขียนไว้อย่างนี้ จริง ๆ ครับว่า ให้ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเท่าที ่
จำเป็น และเป็นการช่ัวคราวด้วยไม่ใช่รักษาราชการแทน คำว่ารักษา
ราชการแทนคือมีตัวนายกฯ แล้วแต่นายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ แต่ตอนนี้
ยังไม่มีนายกฯ จึงทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และอีกบทบาทหนา้ที่หนึ่ง 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ของปลัดฯ ก็คือเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายรับนโยบายจากผูบ้ริหารมาปฏิบัติ
มิใช่ไปสั่งการเป็นคนกำหนดนโยบายเองนะครับ มันก็จะกลายเป็น
ผูบ้ริหารไม่มาจากการเลือกตั้ง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารเขาถึง
ให้ทำหน้าที่แค่นั้นครับเท่านั้นนะครับ ขอชีแ้จงครับ ถ้าทำได้ก็อยากจะทำ
มันมีทั้งข้อกฎหมาย และหนังสือเขาก็แจ้งมาชัดเจนแล้วนะครับ ทำอะไรไป
โดยพลการไปก็ไม่มีใครมารองรับผมนะครับ ขออนุญาตตรงนี้นะครับ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ท่านชนภัทรครับ เชิญครับ  
นายชนภัทร นันทกาวงศ์        - กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ผมชนภัทร นันทกาวงศ์  อำเภอธัญบุรี

ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงในฐานะรักษาการนายก เนี่ยบอกว่าทำเท่าที่
จำเป็นผมอยากทราบดุลพินิจของท่านปลัดครับว่าการทำงบปี พ.ศ. 2568 นี้ 
จำเป็นหรอืไม่จะได้บันทึกรายงานการประชุมที่นี่นะครับ รบกวนด้วยครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ครับ เรียนเชญิท่านปลัดฯ เชญิครับ  
นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมไม่ได้บอก

ว่าข้อบัญญัติไม่จำเป็นนะครับ แต่ว่าจำเป็นแต่ถ้ารอได้ให้รอก่อน จำเป็น
คือขาดไม่ได้จะต้องกิน จะต้องใช้ทันทีเลย อย่างนี้คือจำเป็นขาดไม่ได้
ตามพจนานุกรม แต่ว่าถ้ารอได้ให้รอก่อน ผมก็ใช้ดุลพินิจว่าให้รอก่อน   
นะครับ แต่ว่าข้อบัญญัติจำเป็นต้องมีนะครับ แต่ตอนนี้ขอรอการเสนอ
ก่อนนะครับผม ขออนุญาตเรียนชีแ้จงเท่านีค้รับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ เชญิท่านธนภัทรครับ เชญิครับ  
นายชนภัทร นันทกาวงศ์       - กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ผมชนภัทร นันทกาวงศ์  อำเภอ

ธัญบุรี เหลืออีกนิดเดียวครับ คือที่บอกว่าเท่าที ่จำเป็นท่านปลัดฯ             
ไม่ทำเท่ากับ ไม่จำเป็นแต่ท่านปลัดฯ บอกจำเป็น ผมก็งงว่าจำเป็น
กับไม่จำเป็นดุลยพินิจของท่านปลัดฯ เป็นอย่างไร ไม่เป็นไรวันนี้เรา
มีหน่วยงานอื่นที่ตรวจสอบก็ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ผมใน
ฐานะประธานตรวจรายงานการประชุมก็จะตรวจอย่างละเอียด          
คำว่าจำเป็นกับไม่จำเป็นของท่านปลัดฯ ผมคิดว่ามันย้อนแย้งครับ 
ในดุลพินิจผมนะครับ  

ประธานสภา อบจ. - ครับ ความเห็นของท่านปลัดฯ ก็คือให้รอได้นะครับ แต่ความเห็นของ
ทางฝ่ายท่านสมาชิกก็คือสอบถามว่าความจำเป็นในการทำงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2568 นั้นการให้ดุลพินิจของท่านปลัดนั้นความจำเป็นอยู่ที่              
ไหนนะครับ ก็คือท่านปลัดก็ได้ตอบไปแล้วนะครับเท่าที่จำเป็นแลว้รอได้ 
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ประธานสภา อบจ. ใช่ไหมครับ ท่านธนภัทรเข้าใจนะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นมีไหมครับ    
เชญิท่านสมร ครับ 

นายสมร  แตงอ่อน - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้
ที่ท่านสมาชิกสุเทพ สมใจ ถามปลัดฯ ว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนายก
คนไหนซึ่งในสภาฯ ไม่ได้เกี่ยวว่าคนไหนจะมา ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดน
ใบเหลืองใบแดงแล้ว แต่ยังมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องรอต่อไปกว่าจะ
ประกาศเลือกตั้งใหม่สมมุติว่าเฉย ๆ นะครับ แล้วเราจะต้องรออย่างนี้
ต่อไปและงบประมาณที่เราทำไว้เนี่ยเราจะทำไงต่อ ให้ปลัดตอบจากนี้เรา
จะทำไงต่อ ถ้าเกิดอีก 6 เดือน เขาเลือกตั้งหรืออาจจะไปเลือกตั้งพร้อม
กับรุ่นสมาชิกในนี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เราจะต้องรอไปจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ คือทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับ นี่ประเด็นที่หนึ่งครับท่านปลัดฯ 
คือถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องรอต่อไปใช่ไหมคือถ้าเมื่อสักครู่          
ท่านปลัดบอกว่าเราต้องรอนายกคนใหม่ เพราะว่าตอนหาเสียงได้ แถลง
นโยบายไว้ว่าจะทำนู้นทำนี่ คือท่านปลัดเพียงรักษาการใช่ไหมครับ                
ท่านทำไม่ได้ผมถึงว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อีก 10 วันข้างหน้า เขาจะ
ประกาศมายังไงก็แล้วแต่จะประกาศเลือกตั้งใหม่เขาคงไม่เลือกตั้งเลย
หรอกเขาจึงต้องรอที่ผมคิดเอาเองนะครับ ต้องรอเลือกตั้งพร้อมสมาชิก
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แล้วเราก็จะต้องรอต่อไปใช่ไหมครับเราทำ
อะไรไม่ได้เลยแล้วเมื่อปลัดบอกว่านอกเสียจากมีความจำเป็นและจำเป็น
ที่ว่าเหมือนกับรถมาคว่ำตรงข้างหน้าอันนี้เนี่ยคือจำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ 
อย่างอื่นเราทำไม่ได้เลยใช่ไหมครับเรียนท่านปลัดฯ ชี้แจงด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณท่านสมร ครับ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - ที่ท่านสอบถามมานะครับ อันนี้มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ข้างหน้า ผมก็
ไม่ใช่นักพยากรณ์ว่าจะต้องทำอย่างไร นะครับ มันต้องรอเหตุการณ์
ขึ้นมาก่อนการจะตอบคำถามอะไร เหมือนที่กรมฯ ที่กระทรวงนะครับ 
ถามอะไรตอบไปเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ตอบหรอกครับ ก็ต้อง
รอเห็นเหตุการณ์ขา้งหน้า แต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุผลหรอืจำเป็นแลว้ก็มี 
งบประมาณที่มันใช้ได้อยู่แล้วก็คือใช้งบประมาณของปีที่แล้วไปพลาง
ก่อน มันมีข้อหนึ่งของวิธีการงบประมาณ คือถ้างบประมาณของปี              
พ.ศ. 2568 มันออกไม่ทันเนี่ยเขาให้ใช้งบประมาณของปี พ.ศ.2567 
ไปก่อนเนี่ยนะครับ ขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับ ก็ยังมีงบประมาณ 
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ บริหารงานต่อไปได้นะครับ ขอเรียนชี้แจงเท่านีค้รับ 

นายสมร  แตงอ่อน - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คำตอบ      
ที่ท่านปลัดฯ ตอบมานี้ผมจะได้บอกกับชาวบ้านว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้ต้อง
รอนายกคนใหม่มาทำเพราะปลัดฯ รักษาการเขาไม่กล้าทำเพราะมัน  
เป็นนโยบายของนายกคนใหม่ที่บอกว่าต้องให้นายกที่ เขามาจาก        
การเลือกตั้งที่ เขาหาเสียงกับประชาชนไว้ว่าเขาจะทำนู้นทำนี่ทำนั่น      
คือต้องรอนายกคนใหม่ผมจะได้ไปตอบกับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านเขาก็
ถามมาว่าตรงโน้นยังไม่ทำหรือ ตรงนี้ยังไม่ทำใช่ไหม ผมจะได้กลับไปบอก
กับเขาว่ายังทำไม่ได้เพราะปลัดฯ เขาไม่ทำเพราะว่ารอนายกคนใหม่ครับ
ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภา อบจ. - ครับก็คือนะครับท่าน สจ.สมร ก็อภิปรายนะครับเรียบร้อยแล้วนะ
ครับท่านปลัดฯ ก็เข้าใจแล้วนะครับก็เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับก็
คือท่านสมาชิกคงเป็นกังวลนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงในการทำ
งบประมาณเพราะว่าทุกปีจะต้องอยู่ในช่วงดำรงตำแหน่งจะต้องทำ
งบประมาณในห้วงนี้ก็คือท่านสมาชิกแสดงความเป็นห่วงนะครับก็ถึง
ตอบในฐานะที ่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการใน 
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีหน้าที ่เสนอ
งบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณ
ทุกสิ่งอย่างที่เสนอมาก็ต้องมาจบที่สภาฯ อยู่แล้ว จบที่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อยู่แล้ว แผนการดำเนินงานนั้น 
เท่าที่ดูแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนก็มีอยู่ทั้งหมด 6 ฉบับ แล้วจาก
การประช ุมของคณ ะกรรมการตรวจต ิดตามผลงบประมาณ               
รายจ่ายประจำปีสืบเนื ่องมา ก็ได้ประชุมซึ ่งทางผู้อำนวยการกอง              
ท ุกกองก ็ม ีโครงการที ่พร ้อมที ่จะทำดำเน ินการทั ้งผอ.กองยุทธฯ                
ก็พร้อมมีแผนที่รองรับอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นทำไม่
ทันสิ ้นปีงบประมาณ ก็ต้องมีผู ้รับผิดชอบอยู ่แล้วนะครับ โดยหน้าที ่ 
จะต้องมีการรับผิดชอบและการประชุมทุกวาระทุกญัตติจะต้องนำเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอยู่แล้ว เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ของเรานะครับ ขณะนี ้อยู ่ในระเบียบ              
วาระที ่ 15 มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมหรือ
อภิปรายในระเบียบวาระที่ 15 อีกหรือไม่ครับเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ 
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ประธานสภา อบจ.    ประชุมรับทราบนะครับแล้วก็ได้อภิปรายกันไปพอสมควรแล้วนะครับ 
โดยไม่ต้องลงมตินะครับที่ประชุมได้รับทราบการรายงานการเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การ
บริหารส่วนส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 

ต่อไปนะครับเป็นระเบียบวาระที่ ๑๖ นะครับ 

       - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 16 

ระเบียบวาระที่ 16  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอือภปิราย เชิญท่านสุเทพ ครับ 

นายสุเทพ  สมใจ - กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
และสมาชิกที่ เคารพทุกท่ านครับ  ผมอยากเรียนถาม เมื่ อวันที่  2               
ผมถามไปว่าโครงการ รพสต. ของบางขะแยง อันเนี่ยเขาบอกว่า                 
กำลังเปิดประมูล หาผู้รับเหมาอยู่ครับว่าภายในอาทิตย์หน้าจะรู้ผล      
นี่ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะครับ ทั้งบางขะแยง แล้วก็บ้านฉาง ผมเป็น
คนผลักดันแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ออกมามีประชาชนไปลงทะเบียน                
ที่ขอย้ายจากวัดบางนางบุญ มาอยู่วัดชินวนาราม ประมาณ 1,000 กว่าคน     
ผมอยากทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแลว้ครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับท่านสุ เทพ  ถามมานะครับ ท่านปลัดฯ ตอบเองหรือว่าจะ
มอบหมายใหใ้คร ให้ท่านใดตอบนะครับ เชญิครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - ขออนุญาตเรียนท่านประธานฯ นะครับ โครงการนี้มีผู้รับผิดชอบคือ
กองสาธารณสุข ขอมอบใหท้างรองปลัดฯ รองจีระกิต ชีแ้จงนะครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองปลัดฯ ครับ  
นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ที่ท่านสมาชิกถามว่าบางขะแยง   
กับบ้านฉาง เมื่อไหร่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้นขณะนี้อยู่ระหว่าง    
ให้กองช่างดำเนินการกำหนดราคากลางอยู่ค่ะ แล้วจะรีบเร่งให้กองช่าง
ดำเนนิการให้แล้วเสร็จต่อไปค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - ทั้ งสองที่ ใช่ไหมครับ ยังกำหนดราคากลางไม่ แล้วเสร็จนะครับ          
ท่านสุเทพ ถ้ากำหนดราคากลางแล้วเสร็จก็นำเสนอไปที่กองพัสดุฯ     
ตามขั้นตอนนะครับ ก็ฝาก ผอ. กองช่าง ด้วยใหเ้ร่งดำเนินการนะครับ 

 

 



-42- 

 

ประธานสภา อบจ.  เพราะว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชน
เพราะว่าเรารับโอน รพสต. ตอนนี้ครับเกือบ 20 กว่าสถานีอนามัย     
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ของเราแล้ว  ก็จะ                    
เป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการเป็นการด่วนนะครับ  ท่านสมาชิก       
ท่านอื่นมอีีกไหมครับ ท่านสมร เชญิครับ 

นายสมร  แตงอ่อน - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจะถาม
ในเรื่องอื่น ๆ เรื่องเครื่องจักรรถแม็คโครเครื่องดูดน้ำ วันนีใ้ครรับผิดชอบ
เรื่องเครื่องจักรเพราะมันอีกเดือนหนึ่งก็จะเข้าฤดูน้ำหลากแล้วเดี๋ยวพอ
ถึงเวลา พอขอมาตรงนี้น้ำจะล้นต้องเอาแม็คโครไปกั้น ตรงนีน้้ำท่วมต้อง
เอาเครื่องไปตั้ง แล้วถึงเวลานั้นจะมาตอบว่าเครื่องเสีย แม็คโครพัง วันนี้            
ที่รับผิดชอบคือกองช่างใช่ไหมครับ พร้อมไหมครับกับฤดูน้ำหลาก 
เพราะปีนี้คาดว่าน้ำจะเยอะอย่างแน่นอนครับ ผมอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องดูดน้ำตอบด้วยนะครับ 

ประธานสภา อบจ.     – เชญิท่าน ผอ. กองช่างครับ 

นายธีรพงศ์  ผาบไชย  – ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ผม ผอ. กองช่าง 
ส่วนเรื่องเครื่องจักรตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเนื่องจากเครื่องจักรเรา
ตอนที่เลือกตั้งเราได้ซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมกับเรายังได้เครื่องสูบน้ำ 
อันนี้เฉพาะของกองช่างนะครับ ยังไม่รวมของกองป้องกันฯ มีเครื่องสูบ
น้ำมาเพิ่มเติม ก็คือเครื่องสูบน้ำแบบไฮโดริคอันนี้จะดูดน้ำได้ไวมากแต่
ต้องน้ำเยอะ ๆ นะครับ แล้วเราก็มีเครื่องสูบน้ำ 15 นิ้ว ที่เราเห็นอยู่แล้ว 
2 ตัว จะใช้แก้ปัญหาท่วมหนัก ๆ เราสามารถที่จะช่วยได้ทันอยู่แล้ว ส่วน
เครื่องจักรถ้ามันรุมเหมือนคราวที่แล้วมันจะไม่ค่อยทันกัน ตอนนี้พร้อม 
กองช่างพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ำมันด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าพร้อม
เฉพาะคนและเครื่องจักร อย่างวันนี้บ่ายโมงก็ประชุมที่ อำเภอหนองเสือ 
เพื่ อป้องกันน้ ำท่ วมผมก็ ให้ ประเดิม  หั วหน้าฝ่ าย เครื่องจักรกล                       
ไปประชุมอันนี้ก็เตรียมความพร้อมทั้งของฝ่ายก่อสร้าง และก็ฝ่ายป้องกัน
ของ ผอ.พิชชานันท์ ก็พร้อมเครื่องสูบน้ำก็ได้มีการซ่อมบำรุงกันประจำ
น่าจะพร้อมแล้วครับ ท่านครับ 

ประธานสภา อบจ.     – ท่าน ผอ. เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวที่ว่าท่วมหนัก ๆ พร้อมสูบไม่ได้ครับ
ต้องพร้อมประจำการ ถ้าคาดการณ์ว่าตรงไหนเกิดน้ำท่วมต้องเอาไป
ประจำการไว้ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวไปปล่อยให้ท่วมหนัก ๆ แล้วเราไปดูด
มันเสียหายนะครับ เราไม่ใช่ไปแก้ไขปัญหานะครับ เราต้องป้องกัน 
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ประธานสภา อบจ.     ปัญหานะครับ อย่าให้มันเกิดขึน้นะครับ ก็คือผมนะครับรับทราบข่าวสาร
มานะครับเอามาแจ้งเพื่อให้ท่านสมาชิกฯ แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับทราบไว้นะครับ การผันน้ำอาจจะผัน 
ตอนเนี่ยอาจมีบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ในพื้นที่
ระดับต่ำเริ่มมีน้ำเข้าท่วมขังแล้วนะครับ หลัก ๆ เลยจากประสบการณ์ 
ก ารท ำงาน ป้ อ งกั น น้ ำท่ วม  น้ ำจ ะ ไห ล จาก เห นื อ ล งใต้  ยั ง ไง                    
ก็ต้องผ่านปทุมธานี ของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าปทุมธานี อยู่ที่ติด
กับบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยายังไงต้องผ่านเราแน่นอนนะครับ ถ้าปริมาณ
น้ำฝนตกต่อเนื่อง น้ำทางเหนอื ก็จะต้องไหลหลากผ่านจังหวัด การผันน้ำ
เท่าที่ทราบมา ณ ปัจจุบัน จะมีการผันน้ำเข้าคลองพระยาบรรลือ และก็เข้า
คลองทั้งคลองระพีพัฒน์ มาทางคลองอำเภอหนองเสือ พระยาบรรลือ    
ก็มาทางอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับ ที่จะต้องรับน้ำ แล้วก็อำเภอเมือง
ของเรานะครับ สองฟากฝั่งแม่นำ้เจ้าพระยานี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่บริเวณ
ดังกล่าวโดยเฉพาะท่านสมาชิกฯ เฝ้าระวังแล้วก็คอยดูแลให้ดี ตรวจสอบ
กับกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะครับปริมาณน้ำฝนตกมากตกน้อย เป็นการ
คาดการณ์หลาย ๆ สำนักฯ นะครับ คาดการณ์ว่าปีนี้น้ำจะเยอะ ขอฝาก
ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมไว้ด้วย               
นะครับในการป้องกันด้วยความเป็นห่วง ท่านสมร ครับเครื่องจักรพร้อม               
นะครับ ใช้ได้ดำเนินการได้เลย น้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมนะครับ ท่านอื่น มีอะไร
อีกมั้ยครับ เชิญท่านสำเริงครับ 

นายสำเริง  อุรติ        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่อง   
ม าจ าก เมื่ อ ว าน  น ะค รั บ  ผ ม แ ล ะท่ าน  ส จ .ป ก เก ษ  ค ง เขี ย ว                         
ท่าน ผอ.ธัญณัฐเทพ ได้ไปหารือในเรื่องของโรงเรียนโพสพผลเจริญ                 
ที่ขอรับเงนิอุดหนุนในการสร้างโดม ยอดเงิน ๔,900,000 บาท นะครับ
แต่ว่าทางโรงเรียนต้องสมทบมาอีกประมาณ 1 ,200,000 เศษ ๆ               
แต่ ว่ าต อนนี้ โรงเรี ยนขาดอยู่ อี กประมาณ  410,000 บาท หรื อ    
406,000 บาท ประมาณนั้นครับ ก็คุยกับทางโรงเรียนแล้วว่าจะขอเป็น
ช่วงระยะเวลาจริง ๆ แล้ว ท่าน ผอ. จะได้คุยว่าระยะเวลาช่วงวันที่                
15 สิงหาคม 2567 ควรจะเป็นยอดที่ เบ็ดเสร็จ หรือว่าจบแล้ว                    
แต่ว่าเนื่องจากไปคุยแล้วก็อยากจะให้ทางกองคลัง และเจ้าหน้าที่                       
ขอยืดระยะเวลาไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งวันที่ 15 นี้ โรงเรียน  
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นายสำเริง  อุรติ        คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผอ.จะได้คุยจะได้หาข้อสรุปว่าเงินที่ขาด    
อยู่ประมาณ 410,000 บาท หรอื 406,000 บาท จะทำอย่างไร และจะ
เดินต่ออย่างไร ก็เรียนว่ายอดบัญชีของกองคลังที่จะตัดยอดหรือว่าที่จะ
สรุปยอดของที่จะอุดหนุนโรงเรียนโพสพผลเจริญ จะเป็นยังไงขอให้เป็น
ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม แล้วก็จะเรียนแจ้งให้ทาง อบจ. ได้ทราบแล้วก็ที่   
เราได้ดำเนินการกันแล้วก็ติดตามได้พูดคุยกับทางโรงเรียน ซึ่งทาง
โรงเรียนเองท่านก็ยินดีแล้วก็ยังมีความตั้งใจที่อยากจะให้โครงการนี้อยู่ต่อ
แต่ว่าขอให้ไปปรึกษากับคณะกรรมการขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้วทาง 
ผอ. ของโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ก็จะดำเนินการได้ขอ้สรุปน่าจะไม่เกิน
สิ้นเดือนนี้ และจะแจ้งต่อที่ประชุมแจ้งต่อสภาฯ ว่าเรากำลังดำเนินการ
นะครับ แล้วก็โรงเรียน ก็กำลังดำเนินการหาเงินอยู่คงจะได้ข้อสรุปในสิ้น
เดือนนี ้จึงเรียนต่อสภาฯ แห่งนีไ้ด้ทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.     – โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ใช่ไหมครับ ที่ยังขาดเงินอุดหนุนอยู่ วันนี้
ท่าน ผอ.ธัญณัฐเทพ ลาการประชุมไปราชการที่ต่างจังหวัดนะครับ ก็จะ
นำเรื่องแจ้งท่าน ผอ.ธัญณัฐเทพ ให้ ว่าท่านสำเริงขอยืดระยะเวลา             
ไปนิดนะครับ  รอให้ทางโรงเรียนได้พูดคุยแต่น่าเสียดายนะครับ
งบประมาณ ตั้ งไว้ ให้แล้วก็อยากให้ทางโรงเรียนนั้นหาทางออก             
ซึ่งผมได้พูดคุยนอกรอบกับท่านสำเริงไปเบื้องต้นแล้ว ว่าให้ทำอย่างไร  
ก็อยากจะให้ได้งบประมาณ ไม่ให้ตกเป็นเงินสะสม เพราะมันเป็น                
หมวดเงินอุดหนุน ถ้าไม่ได้ดำเนินการก็ตกเป็นเงินสะสมเลยใช่ไหมครับ 
กันเงินไม่ได้นะครับ ท่านผู้อำนวยการทุกกอง ผู้เกี่ยวข้องท่านปลัดฯ 
จะต้องมีการกันเงินงบประมาณขอให้ตรวจสอบโครงการต่าง  ๆ                            
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันที่เป็นอำนาจของสภาฯ ให้เตรียมเรื่องไว้ที่ต้อง               
กันเงินด้วย แล้วก็ถ้าอันไหนที่ไม่ได้เป็นอำนาจของสภาฯ แล้วจะต้องกัน
โดยอำนาจของผู้ว่าฯ ก็ขอให้ส่งให้ท่านผู้ว่าฯ ด้วยนะครับ ท่านสมาชิก            
ท่านใดมีอกีเรื่องใดครับเชญิครับ ท่านสุริยา เชญิครับ 

นายสุริยา ธรรมธารา    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องงานพิธีต่าง ๆ นะครับ              
ท ำไม ข้ าราชก ารที่ รั บ ผิ ด ชอ บ ไม่ เห็ น แจ้ ง ให้  ส จ . ม าร่ วม งาน               
ฝากชีแ้จงดว้ยครับ 

ประธานสภา อบจ.        – เชญิท่านปลัดฯ ครับ    
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นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับ ปกติถ้าเป็นงานพิธีต่าง ๆ หรอืงาน
ทั่วไป สำนักงานเลขาฯ เขาจะแจง้เวียนตลอดเลยนะครับ ตอ้งแบ่งเป็นงาน ๆ 
ไปนะครับ  

ประธานสภา อบจ.        – เชญิท่านสมร ครับผม     
นายสมร  แตงอ่อน - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม สมร 

แตงอ่อน เขต 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว ที่ สจ.สุริยา ถามว่า อบจ. ปทุมธานี   
เขาเพิ่งจะมาเป็น สจ. สมัยแรก เขาถามผมว่าที่เมื่อก่อน ๆ ที่เป็นมา     

 10 กว่าปี ได้ไปงานพิธีต่าง ๆ หรือเปล่า ผมบอกผมไปทุกงานครับ แล้ว 
สจ.สุริยา ก็ได้เรียนถามผม แล้วก็ท่านวิรัช แดงกลาง ก็เคยถามผมว่า
ทำไมยุคนี้ถึงไม่เชิญเลยไม่ว่าจะเป็นวันพ่อ จะเป็นวันแม่ วันอะไรก็
แล้วแต่ของงานพิธีใหญ่ ๆ สมาชิกไม่เคยได้รับเชิญเลยครับ เชิญไปเข้า
งานร่วมพิธี ผมก็เลยจะให้ผู้เกี่ยวข้องตอบมาว่าทางจังหวัดเขาไม่เชิญ 
หรอืทางเราไม่ได้คิดจะจัดเชิญ เพราะว่าไม่ได้ทำโครงการไว้ว่าเราจะต้อง
ไปร่วมพิธีต่าง ๆ ผมก็อยากจะให้คนที่รับผิดชอบตอบเพื่อนสมาชิกให้
เข้าใจครับ เพราะว่าครั้งเก่าก่อนที่จะเลือกตั้งมาเนี่ย คือต้องไปงานพิธี
ต่าง ๆ เพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่ในสมัยนี้เขาถามผมมา ผมก็ตอบไม่ได้ 
เดี๋ยวผมจะพูดในสภาฯ ให้แล้วให้เขาตอบว่าสมัยนี้เขาเปลี่ยนแปลงไป
หรือ เรื่องกฎหมายของอบจ. ปทุมธานี แต่ย้อนหลังไปเมื่อสามปีที่แล้ว
เชญิทุกงานนะครับ 

ประธานสภา อบจ.       – ครับ ท่านสมร ก็หมายถึงว่างานรัฐพิธี ใช่ไหมครับ งานแสดงความ
จงรักภักดีหรืองานถวายพระพร ทาง อบจ. ได้รับเชิญจากหน่วยงานใด
หรือไม่ และถ้าเกิดได้รับเชิญได้เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่ เชิญท่านปลัดฯ ตอบ
คำถามหน่อยครับ เชญิครับ 

นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ - เรื่องนี ้มอบหัวหน้าสำนักปลัดฯ นะครับว่าเขาแจ้งเข้ามายังไง นะครับ 

นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์ - กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน        
ในส่วนของงานรัฐพิธีที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดมานะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเชิญ
ท่านนายกฯ ไปวางพวงมาลาหรือว่าพิธีการแล้วก็  ตั้งแต่ พ.ศ.2563   
มาในข้อจำกัดของโควิดก็จะมีในเรื่องของการจำกัดคนที่จะเข้าไปใน
ศาลาอาคารรักษ์ปทุม นะคะ ซึ่งมันแคบมากอย่างวันแม่ครั้งที่ผ่านมานี้
พื้นที่ไม่พอที่จะนั่งค่ะ แล้วปกติเขาจะจัดกลางแจ้ง แต่ช่วงนี้ก็คือจะจัด
ข้างในอาคารแล้วคือในห้องก็คือจะเล็กกว่าห้องเรามันจะไม่เพียงพอ     
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นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  เขาจะขอแค่หน่วยงานละ 3 คน อะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเชิญท่าน
นายกฯ และท่านนายกฯ ก็อาจจะมอบท่านปลัดฯ หรือว่ามอบหัวหน้า
ส่วนราชการก็จะไป กองละ 5 คน อย่างเราก็อาจจะได้นั่งคนเดียว
นอกนั้นเราก็จำเป็นต้องไปยืนทุกครั้งค่ะ เราก็เลยไม่ได้เชิญท่านสมาชิกฯ 
ไปร่วมด้วย แล้วก็ถ้าครั้งต่อไป สป. จะประสานงานกับทางจังหวัดว่า    
ถ้าเกิดขอเชญิร่วมจะเชญิสมาชิกฯ ไปด้วยค่ะในครั้งต่อไปค่ะ 

ประธานสภา อบจ.       – ต่อไปก็ เหลือเวลาอีกไม่กี่ เดือนนะครับท่านสมาชิกฯ ปีนี้ เป็นปี          
มหามงคลนะครับทางสมาชิกนะครับหลาย ๆ ท่านก็คงจะอยากจะแสดง
ความจงรักภักดีนะ อยากจะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  

 แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ จากวันมหามงคลที่ผ่าน
มานะครับ วันพ่อวันแม่ก็ด้วยความอยากจะแสดงความจงรักภักดี                
ท่านสมาชิกท่านอื่นมอีะไรเพิ่มเติมไหมครับ ท่านสุริยา เชญิครับ 

นายสุริยา ธรรมธารา    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมขอสอบถามอีกเรื่องครับเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ นะครับ
ที่ผมเห็นว่าช่วงนี้นะครับโครงการต่าง ๆ นั้นชะงักไป ซึ่งโครงการ                  
ต่าง ๆ สจ. ทุกท่านที่มีโครงการในพื้นที่ผมเช่ือว่าแต่ละพื้นที่น่าจะมี
ชาวบ้านถามแล้วนะครับ เมื่อไหร่โครงการจะออก โดยเฉพาะโครงการ
ตามแผนตอนนี้มีชาวบ้านถามว่าโครงการนั้นได้ดำเนินการหรือยัง        
ได้ ฤ ก ษ์ ด ำ เนิ น ก ารแล้ ว เราจะได้ ด ำ เนิ น ก ารห รือ เป ล่ า  ซึ่ งผม                     
ก็ตอบชาวบ้านไปว่าตอนนี้มันเป็นช่วงสูญญากาศซึ่งปลัดฯ นั้นทำหน้าที่
แทนนายกฯ อยู่ น ะครับ  ก็ อยากจะฝากท่ านปลั ด ฯ  ให้ ดู ให้ เร่ ง                     
โครงการให้หน่อย เพราะผมได้ไปรับปากกับประชาชนไว้แล้วซึ่งตอนนี้ก็
ตอบประชาชนไม่ถูกนะครับ ว่าจะได้ทำโครงการเมื่อไหร่ เพราะว่าต้อง
บอกได้เลยว่าโครงการแต่ละโครงการที่เสนอเข้าแผนฯ ขึ้นมานั้น
ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ นะครับ อยากฝากท่านผู้บริหารให้ช่วยผลักดัน
โครงการ ไม่ใช่ไปสั่งให้โครงการหยุด ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.       – ฝากท่านปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยนะครับทางท่านสุริยา และท่าน
สมาชิกฯ อภิปรายในเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการตาม
แผนงานนั้น ก็ขอให้ดำเนินการไปตามแผนงานต่อไป ท่านอื่นมีอีกมั้ยครับ 
เชญิครับท่านประภาสจากลำลูกกา นะครับ 
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นายประภาส สุกเอี่ยม    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมขอสอบถามเรื่องรถดูดโคลนเลนครับ มีอีกหลายหมู่บ้าน
ที่กำลังต้องการนะครับ รถดูดโคลนเลนของเราพร้อมไหมครับ มีหลาย
หมู่บ้านที่ต้องการครับ กราบเรียนเท่านีค้รับ 

ประธานสภา อบจ.       – ผอ. ธีรพงศ์ ตอบด้วยครับ 

นายธีรพงศ์ ผาบไชย    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดฯ และท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ
ทุกท่านครับ รถดูดโคลนเลนเรามีอยู่ 2 คัน นะครับ มีคันเก่า และตอนนี้ 
กำลังได้มาอีก 1 คัน กำลังจดทะเบียนอยู่ครับ รออีกนิดหนึ่งครับ ซึ่ง 2 คัน 

 เก่าคิวมันยาว แล้วก็รถมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ ทำวันหยุดวัน มันก็
เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ได้คันใหม่มาแล้วครับ รอจดทะเบียนอยู่ที่
ขนส่งครับ 

ประธานสภา อบจ.       – ผอ.ครับ รถคันเก่าชำรุดเสียหายส่งซ่อมได้เลยนะครับ เพราะว่ารถ            
ดูดโคลนเลนนั้นเป็นรถเครื่องจักรเครื่องมือที่มีความจำเป็นนะครับ 
ในช่วงเวลานี้  เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี เราเป็นเมืองที่ ขยายตัว            
มีหมู่บ้าน มีพี่น้องประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยมากมาย จำนวนบ้านเรือน    
พี่น้องประชาชนก็ต้องเกิดขึ้น การเซ็ตระบบการระบายน้ำก็ต้องให้
เรียบร้อยรวดเร็วไม่งัน้น้ำจะท่วมถึงเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดปทุมธานี ของเรานะครับ เชญิครับท่าน 

นายประภาส สุกเอี่ยม    - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 

นายประภาส สุกเอียม เขต 6 อ.ลำลูกกา ขอสอบถามครับ รถคันใหม่    
จะใช้ได้เมื่อไหร่ครับ    

ประธานสภา อบจ.       – จดทะเบียนเสร็จหรอืยังครับ ท่าน ผอ. จดทะเบียนเสร็จเมื่อไหร่ครับ 

นายธีรพงศ์ ผาบไชย    - น่าจะประมาณอาทิตย์นี้จดทะเบียนเสร็จครับ เพราะว่ามันเป็นรถประกอบ 
มันจะช้าทีข่นส่งนิดหนึ่งครับ 

ประธานสภา อบจ.       – เร่งนดิหนึ่งครับ ทางเราเป็นผู้ดำเนินการ ต้องแจง้ผูร้ับจ้างเตรียมพร้อมไว้
ว่าได้รถใหม่มาแล้ว สมาชิกท่านอื่นมอีะไรไหมครับ เชิญท่าน ณัฐรุจา ครับ 

น.ส.ณัฐรุจา คุ้มทรัพย์    - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปทุมธานี  
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาว     
ณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    
เขตเลือกตั ้งที ่ 9 อำเภอคลองหลวง อยากจะถาม ผอ.กองช่าง                  
ว ่า ร ถ ด ูด โค ล น เล น ใน เมื ่อ ถ ้า อ อ ก ไป ด ูด โค ล น เล น  ไ ด ้ค ่า                          
เบี้ยเลี้ยงไหมค่ะ ไม่ได้นะคะ แล้วขอถามอีกนิดหนึ่งค่ะเวลาไปถึง 








